



อตุตา หิ อตุตโน นาดิ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักอักษร
ตั้งใจศึกษา
บูชาพ่อขุน
สนองคุณชาติ

ม.ร.0601.033.0332/2526.13.33[001-012]

ปีที่ 3

ฉบับที่ 33

ประจำปีการศึกษา 2526

26 ธันวาคม 2526

ราคา 75 สตางค์



เยี่ยมชม ม.ร.

ในโอกาสที่ รศ. สุขุม นวดสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่ผู้เยี่ยมชม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักอธิการบดี โดยให้ชมวีดิโอเทปแนะนำมหาวิทยาลัยด้วย หลังจากนั้น รศ. ดร.พิณ น้อยสงศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้นำผู้เยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. ฝ่ายค้ำประกัน - อำนวยการ - ฝ่ายควบคุมการสอบ และการสอบ ณ ห้องสอบ KLB 201 จนถึงเวลา 13.00 น. คณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศอินโดนีเซียจึงได้เดินทางกลับ

รศ. ดร.พิณ น้อยสงศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

อ่านต่อหน้า 12

นศ.สอบผิดสนามเพราะไม่ตรวจสอบตารางสอบใหม่

รายงานข่าวจากศูนย์อำนวยความสะดวกในจังหวัดนนทบุรีถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยแจ้งว่าวิชาที่สอบภายใน ม.ร. ทุกสนามสอบ

สาเหตุของการผิดพลาดนี้ นศ. ดร. กิติ ใจดี นานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบดีว่าหากนักศึกษาไม่ตรวจสอบตารางสอบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือตรวจสอบแล้วแต่ตารางสอบผิดพลาด โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้ตรวจสอบชนิดสนามสอบก็เกินไป แต่ปรากฏว่า ยังมีนักศึกษาบางรายขาดสอบผิดสนามสอบ ซึ่งเป็นเรื่องหนักใจมาก

ผู้สื่อข่าว ขร. ได้รายงานข่าวกับฝ่ายวิชาการสอบที่ดำเนินการสอบไป เพราะกลัวจะนำทรมานการสอบในวันแรก ๆ ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะส่วนใหญ่เป็นการสอบวิชาที่เรียนปี 1-2 ซึ่งนักศึกษาคุ้นเคยกับระบบการสอบของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม เป็นต้นมาจึงเริ่มมีการสอบของ นศ. ชั้นปีที่ 3 ปรากฏว่า นศ.ขาดสอบกันพอสมควร โดยเฉพาะสนามสอบภายนอก

ที่ขาดสอบมากที่สุดภายในนั้น นศ.ต่างมุ่งดูรายชื่อของคณะของตนว่าต้องสอบวิชาใดบ้างแล้วแต่ไม่สนใจดูชื่อสนามสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีจำนวนหลายรายที่แจ้งไม่ทราบสนามสอบ

อ่านต่อหน้า 12

ทดลองใช้เทปโทรทัศน์บรรยาย ณ สบภ. มร. 5 ศูนย์ในภาค 2/26

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทดลองใช้เทปโทรทัศน์บรรยายแบบ ณ ศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ในภาค 2/2526 จำนวน 10 กระบวนวิชา โดยใช้เทปด้านรวมที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 5 ช่องภาค 2 สบภ.มร. เพื่อให้มีนักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้ฟังคำบรรยายจากอาจารย์

อ่านต่อหน้า 12



เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 26 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มสอบวิชาชั้นปีที่ 1 และมีการอำนวยความสะดวกภายนอกบางแห่งเช่นสอบในมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าตามปกติสอบต่าง ๆ เอง ปัญหาอยู่บ้าง เพราะนักศึกษาบางคนที่มาสอบผิดสนาม ในภาพเป็นสนามสอบ SAB 101 ซึ่งการสอบสนามที่ 1 ของวันที่ 20 ธ.ค. 26 มีที่นั่งสอบของนักศึกษาจากต่างไปจำนวนหนึ่ง ทำให้กรรมการคุมสอบต้องรีบจัดที่นั่งเพิ่มให้โดยด่วน

อสมร. จัดงานปีใหม่ 4 มค 27

นางกมลทิพย์ เสนพงศ์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยกับ "ข่าวรามคำแหง" ว่า ในโอกาสปีใหม่ 2527 อสมร. กำหนดจัดงาน "ปีใหม่...เป็นแห่งความหวังใหม่" ในวันที่ 4 มกราคม 2527 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ เวทีใหญ่ - บริเวณสนาม สบภ.

นางกมลทิพย์ เสนพงศ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน "ปีใหม่...เป็นแห่งความหวังใหม่" ว่า เพื่อขอพรปีใหม่แก่หน่วยงานราชการ นักศึกษา และประชาชนทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับประชาชนของมหาวิทยาลัยในส่วนอื่น รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุน

นางกมลทิพย์ เสนพงศ์ กล่าวถึงในวันดังกล่าว จะมีรายการรวมพรแก่นักศึกษา โดย ศ.ประภาศน์ ฉายชัย นายนพพรพิทยาคม รศ. สุขุม นวดสกุล อธิการบดี นางละม้าย เสนชูวิญญูแก้ว ประธานสภานักศึกษาและนางกมลทิพย์ เสนพงศ์ ซึ่งในโอกาสนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขและสนุกในวันปีใหม่

อ่านต่อหน้า 12

ขยายเวลาการสอนทางโทรทัศน์ภาค 2/2526 เริ่ม 4 ม.ค. 27

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขยายเวลาการสอนทางโทรทัศน์ภาค 2/2526 จากวันเดิม 4 ธันวาคมเป็น 4 ธันวาคม และ 1 ธันวาคมเป็น 1 ธันวาคม เพื่อให้มีเวลาว่างสำหรับนักศึกษาที่สอบผิดสนามสอบ

อ่านต่อหน้า 12

เพิ่มสนามสอบภายในไม่มีปัญหา

หัวหน้างานจัดสอบซึ่งแจ้งว่าสนามสอบภายนอกที่แจ้งเข้ามาเพื่อสอบภายในไม่มีปัญหา พยายามจัดให้เป็นระบบป้องกันกาผิดพลาด จึงเป็นต้องใช้สนามเพิ่มเติม เพราะหากใช้สนามเดิมไม่ได้ก็ยากแล้ว

อ.สุจินดา สิริวิมลภักดิ์ หัวหน้าจัดสอบฝ่ายจัดตารางสอนลงทะเบียนเรียนและตารางสอนแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งสนามสอบภายนอกมาจัดสอบภายในแทนนั้น เพราะสนามสอบภายนอกที่เราใช้ใช้จัดสอบไม่วาง เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ต้องเร่งด่วนขอขยายให้นักเรียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแจ้งในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามมีเพียง 5 แห่งเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นใจว่า นศ.คงทราบรายละเอียดจากตารางเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยพิมพ์แจกให้ใหม่แล้ว

นางกมลทิพย์ เสนพงศ์ กล่าวอีกว่า ทางสภ. พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาสนามสอบทดแทน โดยครั้งแรกได้ติดต่อโรงเรียนมัธยมที่ใกล้กับมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีที่นั่งสอบเพียงพอ จึงจำเป็นต้องขยายสนามสอบให้มากขึ้น

อ่านต่อหน้า 12



ธ.กรุงเทพ จัดฝึกอบรมงานธนาคาร สำหรับนักศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษตามโครงการ "ธนาคารหมู่บ้านคู่มือ" สำหรับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สนใจในด้านธนาคารพาณิชย์ และบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ในการพัฒนาประเทศระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการธนาคาร และเพื่อเป็นวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีโครงการปีละ 2 รุ่น ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นไป

จุดประสงค์ของกรมการฝึกอบรมพิเศษตามโครงการ "ธนาคารหมู่บ้านคู่มือ" ก็เพื่อให้บัณฑิตนักศึกษารวมทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปลายในต่างประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศรวมทั้งเป็นประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยเชื่อว่าการประกอบตามโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูง ทั้งในด้านการศึกษาและการทำงานในสาขาวิชาชีพของผู้เข้าร่วมการอบรมในอนาคต

โครงการฯ นี้ ธนาคารกรุงเทพ จะคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามจำนวน รุ่นละ 60 คน โดยคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (จบปี 3,4) จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีเอกาการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีบทบาทในความเป็นผู้นำของนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือในสังคม รวมทั้งยังไม่ได้เข้าทำงานในหน่วยงานใด ๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการนี้จะได้รับค่าอาหารกลางวันในระหว่างการทำกิจกรรม คณะละ 5,000 บาท และธนาคารจะออกใบรับรอง ให้บัณฑิตนักศึกษาก่อนโครงการฝึกอบรมพิเศษนี้

การฝึกอบรมตามโครงการ "ธนาคารหมู่บ้านคู่มือ" จัดขึ้นทั้งสำหรับนิสิตนักศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยจะมีที่ภาคการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคการฝึกอบรมและดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารตามสาขาวิชาทางที่ได้ศึกษามา ที่เมืองกรุงเทพมหานครและจังหวัด สำหรับการฝึกอบรมพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษาภายในประเทศ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งรุ่นแรกกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 17 เมษายน 2527

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการอบรมตามโครงการพิเศษขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ ส่วนพัฒนาบุคลากรฝ่ายการพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักพัฒนาอาวุโส โทร. 2222-111 ต่อ 1673, 1674, 1694 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันที่ 20 มกราคม 2526 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

เพิ่มการเรียนภาค 2/2526 ในวันอาทิตย์ วิชาละ 1 ครั้ง

- ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาค 2/2526 ไปจากกำหนดเดิมเพราะภาควิชาต่างมหาวิทยาลัยได้ให้ช่วงเวลาการบรรยายในชั้นเรียนของภาค 2/2526 น้อยกว่าปกติ (1 ม.ค. - 18 มี.ค. 27) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีการบรรยายเพิ่มเติมในวันอาทิตย์อีกวิชาละ 1 ครั้ง ตามรายละเอียด ดังนี้
- ทุกคณะวาริชาสตร์เรียนวันอังคาร เรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2527 (เวลาและห้องเรียนเดิม)
- ทุกคณะวนนวิชาที่เรียนวันอังคาร เรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2527 (เวลาและห้องเรียนเดิม)
- ทุกคณะวนนวิชาที่เรียนวันพุธ เรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2527 (เวลาและห้องเรียนเดิม)
- ทุกคณะวนนวิชาที่เรียนวันพฤหัสบดี เรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2527 (เวลาและห้องเรียนเดิม)
- ทุกคณะวนนวิชาที่เรียนวันศุกร์ เรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 (เวลาและห้องเรียนเดิม)
- ทุกคณะวนนวิชาที่เรียนวันเสาร์ เรียนเพิ่มในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2527 (เวลาและห้องเรียนเดิม)

ช่วยป่า

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

● มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยศิลปศึกษา วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ชีวภาพ และวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม ผู้สนใจสมัครสอบตามรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนกลาง สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ สำนักงานและรายการคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี หมดเขตวันที่ 15 มกราคม 2527

● คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย ซึ่งเปิดสอนเป็นปีแรก ผู้สนใจสมัครสอบตามรายละเอียดและชื่อระดับปริญญาโทได้ที่มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 13 มกราคม 2527 และจะสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2527

ประกวดวาดภาพวันเด็ก

สภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการแผนแม่บทเอกลักษณ์ของไทย ส่วนศึกษาธิการอนุกรรมการ จัดประกวดวาดภาพประกอบคำขวัญวันเด็กของ "พจนานุกรมศัพท์" ที่ว่า "รักใคร่กลมเกลียว ไม่ดี มีความดี สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา" โดยผู้

รับสมัครงาน

● กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง **เจ้าพนักงานทูต** ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีปริญญาและทางรัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ ซึ่งผลสอบรับสมัครไปดัดฉั้น

บัดนี้ได้ขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2526 ผู้สนใจสมัครติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมกระทรวงการต่างประเทศ โทรสาร 2266 กทม.

● กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง **นักวิชาการอำนวยการ** 3 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางชีวอนามัย ผู้สนใจสมัครได้ที่งานสอบและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กทม. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2526

● ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครเข้าปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักปฏิบัติการจำนวน 4 อัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, พานิชศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต, สถิติศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต, สถิติศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต, พานิชศาสตรบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, วุฒิปริญญาตรีทางสาธารณสุข (มีหลักสูตรอนุปริญญา, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ประเภทนิสิตปริญญาตรีชั้นสูง ทางสาขาวิชาอื่นใด)

ให้ร้านค้าขายอาหารในราคาควบคุม

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เคยประกาศให้ผู้ประกอบการค้าในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้ยึดปริมาณอาหารและให้ขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มตามราคาควบคุมอย่างเคร่งครัดนั้น แต่ปัจจุบันนี้ได้ปรากฏเป็นต้นฉบับว่า ได้มีร้านค้าขายอาหารมิได้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กล่าวคือ

1. จำหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มราคาสูงกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด คุณภาพต่ำ และปริมาณน้อย
2. ไม่ยึดปริมาณอาหารและ/หรือเครื่องดื่มตามที่มหาวิทยาลัยได้เคยประกาศไปแล้ว

การกระทำดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการให้

ซ้ำประกาศต้องเป็นนักเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และยังไม่สมัครพร้อมหนังสือรับรองจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ส่งมาถึงสภาสตรีแห่งชาติ บ้านนางอกศิลา ๓, หลานหลวงทมน. 10300 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2527

เปิดบริการโทรทัศน์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) เปิดให้บริการโทรทัศน์ระหว่างประเทศกับสหประชาชาติ และอิตาลี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสื่อสารโทรคมนาคมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ชั้นล่างอาคารนาเวศ การสื่อสารแห่งประเทศไทย บางรัก กทม. ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์อานันทวงเปิดแล้ว

ตามที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ประชาชนที่จะเปิดรับอานันทวงที่ส่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรามคำแหง ไปเปิดรับเงินอานันทวงได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขคลองตัน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากภาวนานันทวงนั้น บัดนี้ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรามคำแหงได้พัฒนาภาวนานันทวง และกลับอยู่ในภาวะปกติแล้ว จึงเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนตามปกติ

ธนาคารกรุงเทพให้ทุน

ธนาคารกรุงเทพจำกัด รับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ณ สถาบันนักศึกษบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนพัฒนาบุคลากรฝ่ายการพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัด ๕.เอ.เอ. กทม. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2526

ทอนิกส์, ไฟฟ้า ผู้สนใจสมัครได้ที่ ส่วนกลางธนาคารอาคารสงเคราะห์ อาคาร 2 ๕.เอ.เอ. กทม. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2526

● โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคลากรสาธารณสุข และหญิง เข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตามโครงการอาคาร "คืนชีวิต" เป็นจำนวนมาก คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

คำจำกัดความ: ปริญญาโทและปริญญาตรีคอมพิวเตอร์, ประเภทนิสิตปริญญาตรี (ปวช.) คอมพิวเตอร์, ประเภทนิสิตปริญญาตรี (ส.ป.ด.) คอมพิวเตอร์ (ปวช.) คอมพิวเตอร์ (ปวช.) มีผลตรวจอกอก

1. จำหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่มราคาสูงกว่าที่ทางและโทรคมนาคม, ประเภทนิสิตปริญญาตรี (ปวช.) มีผลตรวจอกอก

และผู้ที่สำเร็จการศึกษา วุฒิป.๔-ม.ศ. ๖ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ทั้งเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ผู้สนใจสมัครสอบตามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. 5235151 - 91 ต่อ 2202, 2366 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2526

● มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง **เจ้าพนักงานวิทยุ** 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พานิชศาสตร คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา ศาสตร์สหเวชศาสตร์ จิตวิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ผู้สนใจสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมดเขตวันที่ ๓ มกราคม 2527

มีเงินประกาศและผลิตสัญญาที่ผู้ประกอบการค้าได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย จึงต้องนำโดยประกาศนี้ยึดครั้งหนึ่งดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบการค้าทุกชุดอาหารและ/หรือเครื่องดื่มตามราคาควบคุมของมหาวิทยาลัย
2. ให้ยึดปริมาณอาหารและ/หรือเครื่องดื่มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากปรากฏว่า ผู้ประกอบการค้ารายใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผิดสัญญาและจะเพิกถอนสัญญาเช่าพื้นที่นั้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนให้รายงานการและ/หรือเครื่องดื่มตามราคาควบคุมเท่านั้น หากพบร้านค้ารายใดฝ่าฝืนหรือเกินกว่าราคาควบคุมโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ร้านค้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เปิดใจ



การวิเคราะห์ความคิดพัฒนาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการศึกษาของตนเองได้ก็อย่างที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

เดือนเมษายนปีหน้าจะมีการสอบไล่ประจำภาคเรียนที่สองอีก ขอ.ร.อ.ท.ให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในสัปดาห์แรกจะสอบไล่ก่อนสอบเข้าปีถัดไป

1. ถ้านักศึกษาจะต้องสอบวิชาเต็มในเดือนเมษายน นักศึกษาจะเริ่มทบทวนตำราเมื่อไหร่

2. กิจกรรมใดที่นักศึกษาควรเน้นหนักมากที่สุดในภาคเรียนที่สอบกระบวนวิชาต้น (ก.การอ่าน ข.การวิจัยความจำ ค.การวิจัย) คำใด

3. การสอบครั้งใหม่จำเป็นต้องรวบรวมความคิดความอ่านใหม่อีกครั้งเพื่อเตรียมรับแนวข้อสอบใหม่ ๆ ของกองบริหารการศึกษามัธยมศึกษา ๒ วิธี

4. ทักษะเฉพาะที่จำเป็นคือฝึก มีข้อสอบเป็นอัตนัยคืออะไร และจะเตรียมตัวอย่างไร

คิดว่านักศึกษาควรใช้เวลาสอบค่าตอบแทนที่ไม่เกิน ๓ นาที ค่าตอบแทนที่จ่ายมาเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสอบ

การสอบไล่ภาคต้นอยู่กับการเตรียมตัวที่ดี ส่วนนี้ไม่พอข้อหนึ่งก็คือ เริ่มทบทวนแต่เดือนนี้ เพราะรอไปอีกก็ไม่มีเวลาอีกต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อเริ่มทบทวนแล้วเราก็ควรเน้นหนักที่จุดคือการคิดค้นความจำ เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ฝึกในภาคเรียนที่ใหม่แน่นอนข้อสอบใหม่อาจมีแนวที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการรวบรวมความคิดความอ่านจึงเป็นเรื่องจำเป็น ทำให้โดยตั้งตัวข้อต่าง ๆ กับเพื่อน หรือทบทวนในคืนที่หมดในหัวข้อนั้น ๆ หรือทบทวนหัวข้อที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในเวลาเดียวกัน สำหรับค่าตอบแทนสุดที่นักศึกษาทุกคนคงตอบได้ตรงกัน ทักษะที่จำเป็นคือฝึกคือการเขียน อาจเขียนได้โดยฝึกเขียนข้อสอบเก่า ๆ มีเพื่อนค่าตอบแทนตอบฝึกเขียนค่าตอบแทนที่สมบูรณ์ การเขียนข้อสอบข้อผิดพลาดเป็นการประเมินตัวเอง ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญข้อหนึ่งของกรมการศึกษามัธยมศึกษา

ศ.ดร.ใหญ่ อ.อุไร

การสอบไล่ภาคต้นจะสิ้นสุดลงแล้ว จึงต่อไปที่นักศึกษาขอทราบผลการสอบผลของการสอบ การสอบสอบอะไรให้นักศึกษาบ้าง นักศึกษาที่สอบที่สอบไปเปิดศรัทธาทุกที่ขอทราบผลสอบที่ตนเองตอบไป การกลับไปเปิดศรัทธาหลังจากสอบแล้วจะช่วยให้ นักศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตนเอง ข้อไหนและเพราะไรกับที่นักศึกษาตอบผิด นักศึกษาขอรับข้อคิดหรือเปล่า คำตอบที่เขียนไปขาดใจความที่สำคัญหรือเปล่า คำตอบที่ตอบไปเขียนไปอย่างไรไม่สมบูรณ์หรือเปล่านั้นจะตอบคำถามที่ขออย่างไรถ้าเกิดเจอคำถามนั้นอีก จะหัดเขียนปัญหาและข้อบกพร่องที่เจอขึ้นในการสอบครั้งต่อไปอย่างไร

ในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งออกถึงความ เป็นประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การที่ประเทศนั้น ๆ จัดให้มีการเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนออกออกมา ไม่มีการไปจำกัดสิทธิทางการเมืองของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเขาได้มาใช้สิทธิเลือกผู้แทนราษฎร หรือผู้ปกครองของเขาเองเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจทางการเมืองของเขาเอง หากจะดูประเทศไทยตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2521) เป็นต้นมาก็ได้มีการเลือกตั้งกันเรื่อยมา ทั้ง การเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนี้ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2526 และในการเมืองไทยก็ได้มีการเลือกตั้งซ่อมในกรณีสำหรับสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒ ครั้ง คือที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการเลือกตั้งทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการเลือกตั้งที่เรียกว่าระบบรวมเขตเบอร์เดียว การเลือกตั้งคราวนี้ที่จังหวัดหนองคายในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนราษฎรที่ชิงแก่กรรมด้วยโรคกะเณกคือ นายพิชัย วัชรวงษ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2526 ดังกล่าวโดยให้ระยะเวลาในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครวันเลือกตั้งประมาณ 1 เดือน



นายนิพนธ์ นาคกรรพ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคชาติประชาธิปไตย ออกมือแสดงความคิดเห็นที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมที่มีขึ้นที่จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคมที่ผ่านมา

ประชาธิปไตยเบ่งบานที่หนองคาย

สุรพันธ์ ทัพสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์

เลือกตั้งมากที่สุดคือ อ.พรเจริญ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ๑๓.๑๖% อำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดคือ อ.เมืองหนองคาย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ๔๑.๕๐%

จากการเลือกตั้งซ่อมหนองคายที่ผ่านมาพบว่ามี ๒ พรรคจะสรุปประเด็นสำคัญของเลือกตั้งครั้งนี้

1. ความตื่นตัวของประชาชนในการไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสูง ซึ่งประเด็นนี้จะเห็นได้จากพฤติกรรมการไปใช้สิทธิออกเสียงของชาวหนองคายมีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสูงขึ้นจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 เฉลี่ยทั้งจังหวัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ๘๐.๑๕% แต่สำหรับพรรคเลือกตั้งคราวนี้มีผู้มาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่จังหวัดได้ ๘๗.๔๔% และสูงกว่น้ำหนักที่จังหวัดได้คิดไว้คือประมาณ ๘๐% นอกจากนี้ยังมีหน่วยเลือกตั้งอีก ๑๗ หน่วยที่มีประชาชนไปใช้สิทธิถึง 1๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือ อ.พรเจริญ มี ๘ หน่วย อ.ท่าบ่อ มี ๘ หน่วย อ.โซ่พิสัย, อ.สังคม และกิ่งอำเภอปากคาด แห่งละ 1 หน่วย พฤติกรรมเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของชาวหนองคายในการต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ฉะนั้นแม้ว่าในการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ทางจังหวัดจะใช้งบประมาณเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้ 2 ล้าน 1 แสนบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อประชาธิปไตยที่สร้างสรรคในในประเทศไทย

๒. บทบาทพรรคการเมืองหรือความสำคัญของพรรคการเมืองมีเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่จะเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่จะเคลื่อนไหวให้มีการตื่นตัวทางการเมืองและพร้อมเป็นกลไกที่จะรองรับทางการเมืองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกระดับอำเภอ พรรคการเมือง, การโฆษณาโนบายพรรคการเมือง, การมีมติไปเส

ระหว่างตัวบุคคลผู้สมัครเหมือนการเลือกตั้งสมัยก่อน ๆ มา, พรรคการเมืองต้องไปช่วยรณรงค์หาเสียงให้ถูกพรรคของตนเอง เพื่อจะคิดครองนำใจประชาชนในเขตความนิยมของตนก็ได้ ทำให้พรรคการเมืองที่ชิงหรือต่างต้องทำงานทางการเมืองกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็นับว่าการเลือกตั้งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมก็ที่จะช่วยให้พรรคการเมืองได้ทำหน้าที่ของพรรคการเมืองในการกระตุ้นความสนใจทางการเมืองแก่ประชาชนอยู่ตลอดเวลา และในการเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ว่ามีผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองสมัครไม่มาก ซึ่งความหนาแน่นในอนาคตพรรคการเมืองที่มีจำนวนมาก และไม่มีผู้สมัครจะลดลง และเหลือจำนวนพรรคน้อยลงตามลำดับ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการจัดตั้งและเสถียรภาพรัฐบาลของประเทศไทยในอนาคตได้

๓. ราชการมีส่วนในการส่งเสริมประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเฉพาะที่หนองคายทางจังหวัดได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนกันอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ และก็ได้บรรดผู้สมัคร ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยมีบางอำเภอได้ตั้งรางวัลชิง 1 หมื่นบาทสำหรับราษฎรที่มาแจ้งความพบว่ามีพรรคทุจริตโกงการเลือกตั้งในเขตใด วิธีนี้ก็ช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรมเป็นการป้องกันการโกงการเลือกตั้งได้ทางหนึ่งเหมือนกัน การเลือกตั้งที่หนองคายคราวนี้ได้เป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนพร้อมแล้วหรือยังสำหรับประชาธิปไตยในเมืองไทย ประชาธิปไตยที่เบ่งบานที่หนองคายคราวนี้ก็จะช่วยให้เป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไร

การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ ก็เหมือนการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาคือ มีระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตเบอร์เดียวและผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งคราวนี้ก็มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งสิ้น 4 คน คือ หมายเลข 1 นายถวัลย์ เขียวอุอ อภิสิทธิ์พรรคกิจสังคม หมายเลข ๒ นายนิพนธ์ นาคกรรพ อภิสิทธิ์พรรคชาติประชาธิปไตย หมายเลข ๓ นายประยงค์ พรหมเลิศ อภิสิทธิ์พรรคพลังชนชาวไทย หมายเลข ๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย อภิสิทธิ์พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายจาก ๑ อำเภอ คือ อ.เมือง, อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม, อ.โพนพิสัย, อ.โซ่พิสัย, อ.พรเจริญ, อ.เซกา, อ.บึงกาฬ กับอีก 1 กิ่งอำเภอ คือ กิ่งอำเภอปากคาด ได้มาใช้สิทธิเลือกผู้แทนเพื่อไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยดูแลความทุกข์สุขของราษฎรหนองคาย การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 501 หน่วย 2430 คูหาโดยมีเวลาที่ให้ราษฎรไปใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่าง 8.00 - 15.00 น.

ผลการเลือกตั้งในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ปรากฏผลการคะแนนเสียงเลือกตั้งดังนี้ หมายเลข 1 นายถวัลย์ เขียวอุอ ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข 2 นายนิพนธ์ นาคกรรพ ๑๐๘,๑๑๗ คะแนน หมายเลข 3 นายประยงค์ พรหมเลิศ ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข 4 อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๒๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๓๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๔๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๕๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๖๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๗๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๘๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๑ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๒ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๓ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๔ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๕ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๖ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๗ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๘ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๙๙ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน หมายเลข ๑๐๐ อ.อ. ประดิษฐ์ ณหนองคาย ๘๖,๓๖๐ คะแนน

การพิจารณาจิต*

พระสงฆ์ สมถจิตโต (ภิกษุสมถ)



"ถอดดูจิต ภาทเว ภาทขุ จิตตเต จิตตานุปธัสสิ วัชรตี...ติ" แปลว่า ถอดถอนภิกษุทั้งภเวษ ภาทขุย่อมพิจารณาจิตในจิตเนืองๆ อยู่ ดังนี้

วันนี้ อาตมาพาได้รับต้นกำเนิดจิตจากท่านเจ้าอาวาสให้แสดง พระธรรมเทศนา ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือที่หมิ่นหมิ่นกันแต่พวกนี้เรียกว่า คือ การพิจารณาจิต ซึ่งเป็นเรื่องต่อจากเรื่องพิจารณาธรรม ที่อาตมาพาได้แสดงไปในครั้งก่อน เหตุที่ชวนให้ท่านสาธุชนสนใจในเรื่องนี้ก็เพราะน่าจะมองย้อนไปดูว่า การที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้จนตรัสมาสัมโพธิญาณนั้น พระองค์ท่านได้ทรมานกรรมวาจาที่ถูกต้องทางใดจึงสำเร็จบรรลุมรรคผลธรรม

กล่าวตามพุทธประวัติโดยย่อว่า พระองค์ทรงฝึกฝนความเพียรทางกายด้วยกรรมวาจาที่ถูกต้องที่เรียกว่า เพราะพิจารณาถึงว่าน่าจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง ทางที่ถูกควรจะเป็นความเพียรทางจิตมากกว่า และทางที่เพียรนี้เดินไปสู่จุดพบกับปัญหาที่แก้ได้สำเร็จ พวกเราพุทธศาสนิก จึงควรทราบว่า ทนทางที่จะตั้งมั่นนี้ไปทางไหน และจะไม่ใช่โดยง่าย เมื่อทราบแล้วจะได้ตั้งจุดหมายปลายทางไว้ และฝึกจิตตามแนวพระบาทของพระพุทธเจ้า ตามคำสั่งวิชาและความเพียรของแนวทางที่ทำได้ เพื่อยกจิตให้สูงขึ้นตามลำดับ เป็นบารมีอสังขมไว้สืบต่อไป พร้อมกับระมัดระวังรักษาจิตที่มีกิจไว้ดีแล้วมิให้ตกต่ำลงมาได้ ซึ่งจะได้วิธีศึกษาไปตามหัวข้อที่แบ่งไว้ดังนี้ คือ

1. ลักษณะของจิตและการสืบต่อของจิต
 2. ทนทางที่จะตั้งมั่น
 3. วิธีฝึกจิต
- ทั้งนี้ ตามสมถกรรมวาจาสูตร คำเน้นความดังนี้

1. ลักษณะของจิตและการสืบต่อของจิต

เมื่อพูดถึงเรื่องจิต บางท่านอาจจะนึกไปถึงสิ่งเล็กๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีกฎเกณฑ์อันจะแน่นอนหรือดูจนกระทั่งได้ เช่น ความสามารถ ท่านชกชก กัก ความสามารถรับรู้พิเศษนอกกายคนๆ เรียกว่า โทริจิต ความสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีแรงและต้อง เหล่านี้เป็นต้น ความสามารถทำในสิ่งเหนือสามัญวิสัยต่าง - นี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันอยู่ในวิชาทางโลกที่เรียกว่า "จิตวิทยาขั้นก่อน" เพื่อพิสูจน์ทดลองตามวิชาศาสตร์ว่า บุคคลที่มีการประจักษ์นอกเหนืออื่นหรือเช่นนี้ มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันสามารถทดลองทำซ้ำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนั้นได้ขึ้นมาเสมอหรือไม่ เวลามีวิชาจิตวิทยาขั้นก่อนดังกล่าวนี้จะจะต้องพิสูจน์สมมติฐานที่ชี้ไว้ว่า จิตมีพลังนอกเหนืออื่นหรือวิสัย สามารถทำสิ่งเหนือสามัญวิสัยได้จริง กับต่อไปอีกนั้น วิชาจิตวิทยาขั้นเบื้องถัด วิชาจิตตานุภาพ ก็ไม่อยู่ในความมุ่งหมายแห่งพระธรรมเทศนา เพราะนอกเหนือไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีมุ่งฝึกจิตหรือบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อการหลุดพ้นก็แสดงสาระได้สิ้นเชิงเท่านั้น

ส่วนผู้ที่มิได้ใจเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะสนใจในความรู้อันมิใช่ทางกายที่สูงนักทดลองได้ เพราะยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดบรรลุคุณธรรมแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ จากความรู้ที่ได้จากหลักฐานที่บอกสืบต่อกันมาเช่นนี้ ในทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นความรู้อันสอง มีใช้ความรู้ที่ได้สืบต่อกันหรือฝึกโดยตรงกับผู้เป็นต้นตำหรับ หรือค้นคิดค้นปฏิบัติจนบรรลุธรรมด้วยตนเอง ก็พึงทำความเข้าใจดังนี้ว่า ความรู้ที่หาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ที่พระที่สงบมั่นในเมื่อบรรลุผลสำเร็จทางจิตในญาณอื่นต่าง ๆ นั้น เราเรียนรู้และฝึกได้จากคำสอนของพุทธศาสนาที่มีอยู่ แม้จะเป็นความรู้ที่สืบต่อกันมา แต่ความรู้ในขั้นปัจเจกหรือค้นพบแจ้งจากภายในนั้น ผู้ที่สำเร็จบรรลุผลจึงจะรู้ได้เอง ดังพระบาลีว่า "อันภิกขุจโถ" แปลว่า เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและ

ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ประจักษ์ด้วยตนเอง หรือเป็นของรู้ได้จำเพาะตนเองปฏิบัติ ดังที่มีพระพุทธรูปว่า "ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสค้นคว้า ผู้ปฏิบัติจะค้นคว้าได้ด้วยตนเอง...กรรมอันเข้ามาได้ตัว วิญญาณที่รู้โดยพระคุณ" ดังนั้น ทนทางที่จะมีอยู่ในการฝึกจิต แม้จะบรรลุจะไม่ราบเรียบนัก แต่ก็ทรมานเห็นได้ว่า เป็นทางดำเนินถึงการดับทั้ง 3 อย่างได้แน่นอน นั่นคือ ทนัง ทัณนวิชชา ทนตัง การเกิดญาณพิเศษอันสูงสุด หรือรู้สังขารรวม ธมม สดับกมส ทนตัง ซึ่งกำจัดความชั่วร้ายภายในจิตใจให้หมดเหตุที่จะก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆ แก่ชีวิตและสังคม ตาม ติบทุกข ทนตัง ทนตัง ทนตัง บวรดูความทุกข์อันสูงสุด

จิตของผู้ที่ไปอิงจุดหมายปลายทางแล้วเป็นอย่างไร ขอให้เรามองดูจิตของพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้ ปรากฏความทรงจำว่าวันวิสาขปุณณิมิน ๑๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศก 45 ปี พระมหาบุรุษได้ตรัสรู้ด้วยคุณงามความดีอันสูงส่ง แล้วทรงเสวย วิมุติสุข คือความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นกิเลสอาสวะได้สิ้นเชิง หรือเป็นสุขเนื่องด้วยภาวะไร้กิเลส อยู่เป็นเวลา ๗ สัปดาห โดยประทับอยู่และเสด็จในที่ต่าง ๆ ๗ แห่งๆ ละ ๗ วัน มีข้ออุปมาของท่านอรธกถาจารย์เกี่ยวกับจิตของผู้ที่ได้บำเพ็ญเพียรจนอยู่ในสมาธิขั้นที่ระงับประโชชน์ได้ไว้ว่า มีลักษณะเหมือนเปลวเทียน ในที่ที่จุดลม ดับไฟลมหนึ่ง ดูกใหม่ไปเรื่อย ๆ ส่องแสงสว่างสม่ำเสมอเป็นอย่างดี จิตอย่างนี้แหละและเป็นจิตที่สามารถใช้ปัญญาญาณให้รู้แจ้งสภาวะธรรมชาติตามความเป็นจริงได้ เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักขุ คือมีตาปัญญาญาณเห็นธรรมได้สว่างชัด สดับวิชชาเสียได้ นำไปสู่วิชชาและวิมุติในที่สุด

คำถามที่อาจจะเหลืออยู่ในใจอีกก็คือ จิตของปุถุชนผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เมื่อตายแล้วจิตสืบต่อไปในโลกหน้าอย่างไร ? และจิตของผู้บรรลุนิพพานเมื่อตายแล้วไปไหน ? ปัญหาทั้ง ๒ นี้ ควรทำให้แจ้งแก่ใจผู้ใดว่าปฏิบัติธรรมเสียก่อน จากหลักฐานโดยทั่วไปในคัมภีร์ กล่าวถึงหลักอนัตตา รวมอยู่ใน โธธัตถนัม "สังขารที่ปรังไม่เที่ยง สังขารที่ปรังเป็นทุกข์ ธรรม ทั้งปรังเป็นอนัตตา" แสดงให้เห็นว่าหลักอนัตตาครอบคลุมทั้งสังขารและวิสังขาร เพราะใช้คำว่า ธรรมทั้งปรังไม่แปรสภาพมิได้ใช้เฉพาะสังขารดังในวรรคหนึ่งและสอง

ดังนั้น ปัญหาข้างต้นขอแรก สำหรับผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสอาสวะก็ยังมีเหตุมีปัจจัยที่ก่อเกิดอีกจะมีการสืบต่อของจิตอย่างไรนั้น มีอรรถาธิบายในหลักทางพุทธศาสนาว่า จิตที่ไปเกิดหาใช้ปัญญาตามดวงคิดไปเกิดใหม่ แต่เป็นไปตามภาวะของจิตที่เกิด - ดับ ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อจิตดวงหนึ่งดับไป ตามที่สมมติกันในทางโลกว่าตาย จิตดวงหนึ่งก็เกิดขึ้น ส่วนจะเกิดเป็นอะไรนั้น ก็แล้วแต่สมถกรรม ดังที่มีพระพุทธรูปว่า "บุคคลที่กรรมใดด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ...กรรมอันย่อมติดติดตามไปภพต่อมมาติดตามกรรมนั้น"

ส่วนปัญหาข้อหลังว่า ผู้บรรลุนิพพานเมื่อตายแล้วไปไหนนั้น เมื่อเราอ่านภาคในหลักพุทธศาสนาว่า ไม่ใช่ทั้งตายแล้วดับสูญหรือดับไป เพราะไม่มีมีจิตที่จะหนีไปหรือดับไป และทั้งไม่ใช่ตายแล้วมีอสังขารอยู่กลายเป็นชีวิตนิรันดรหรืออมตะนั้นด้วย (ดังที่ในศาสนาอื่นเรียกว่า "อัครมัน" "ปรามมมัน" หรือ "คนใหญ่" เหล่านี้) พระพุทธองค์ทรงเปรียบภาวะหลังนิพพานว่าเหมือนไฟดับ ทางสอนไม่ให้ยึดถือในอุปาทานว่ามีอสังขาร และไม่ให้เกิดความหวาดกลัวต่อความไม่แน่นอนในชีวิตของปุถุชนที่มีสังขารและชีวิตของพระอรหันต์ที่ไม่มีสังขารทั้งนี้ ปรากฏจากพระพุทธรูปคำและคำอธิบายของท่านอรธกถาจารย์ที่กล่าวมานี้ คือ

เกี่ยวกับชีวิตหรือจิตสืบต่อกันอย่างไร มีพระพุทธรูปว่าเรื่องปฏิญาณอุปาทาน หรือใช้คำแปลว่า อิทธิปัจจัยตา ซึ่งทรงแสดงหลักธรรมเรื่องการเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยเกี่ยวโยงกัน มีความว่า "เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น เพราะไม่มีสิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ ๆ ย่อมไม่เกิดขึ้น" ดังนี้ เมื่อรู้ว่ามีชีวิตก็รู้ด้วยเหตุนี้ว่า

ปัจจัยปรุงแต่ง ก็ให้ดับเหตุเสีย ย่อมจะดับกระแสไม่เกิดอีกและในระหว่างที่ยังต้องเกิดอีกเพราะยังมีกิเลสอาสวะเป็นปัจจัยอยู่ ก็ให้รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงว่า การเกิดมีขึ้นจนแต่การเกิดจากกรรมมารดา และการดับก็มีขึ้นจนแต่เมื่อสิ้นอมตพหุโทษเท่านั้น แต่ให้มองว่า กระบวนการแห่งขั้น ๕ หรือชีวิตอันประกอบด้วยรูปกับนาม คือ กายกับจิต ย่อมเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน ร่างกายเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็สลายแยกไปตามธาตุเดิม เป็นธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ส่วนจิตนั้นเป็นแต่กระแสแห่งอิทธิปัจจัยตา หรือกระแสของเหตุปัจจัย เกิด - ดับ ๆ อยู่ในร่างกายคนตลอดชีวิต ตลอดคน จึงมีลักษณะเป็นกำลังอันที่ติดกันไม่ได้ ไม่มีรูปคล้ายกระแสไฟฟ้าที่ติด - ดับ ๆ ฉับไป การเกิด - ดับ ๆ ของจิตใจก็เป็นเช่นนั้น เมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปตามที่สมมติกันในทางโลกว่าตาย จิตดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นตามภาวะของการเกิด - ดับ ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนจะเกิดเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่สมถกรรมดังกล่าวแล้ว

มีคำอุปมาเกี่ยวกับชีวิตไว้ว่า ชีวิตเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านเรื่อยไป ผ่านดินดินตมกระแสแล้วพอนั้นจะมีที่คอยขวางกั้น ผ่านสิ่งใดขวางกั้นแล้วน้ำก็ไหลผ่านไป พอนั้นก็ไหลไปตกบึง บึงก็ไหลไปตกทะเล ทะเลก็ไหลไปตกน้ำตมอันก็ไหล แต่ที่น้ำนี้มีผู้บอกรว่าชื่อแม่น้ำปาย บางคนก็อาจเข้าใจผิดไปคนละอย่างสองอย่างว่าแม่น้ำปายสิ้นลงบ้าง ว่าตกปรกหรือสะดุดบ้าง สุดแต่คนเห็นกระแสหน้าตมอันใด ลักษณะของแม่น้ำปายตามที่พูดกันนั้นล้วนเป็นแต่สมมติ ที่ชื่อแม่น้ำและลักษณะของกระแสน้ำ เป็นการถือความเข้าใจกันในโลกเท่านั้น แต่ตามสภาวะความเป็นจริงแล้ว กระแสน้ำดังกล่าวก็เป็นกระบวนการแห่งกระแสที่ไหลเนื่องไปตามเหตุปัจจัยของมโน - สุตตส โหลผ่านที่ตกปรกหรือสะดุดมากน้อยอย่างไร การเวียนว่ายตายเกิดของคนก็เป็นเช่นเดียวกัน ชื่อที่สมมติเรียกกันว่าแม่น้ำ พายมีชื่อ กระแสของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่อยู่ที่ใด ก็คือกระแสที่ระหว่งไรเป็นสมมติ อะไรเป็นสภาวะที่เป็นจริง จึงเห็นได้ว่า จิตตามสภาวะความเป็นจริงแล้วย่อมเป็นกระบวนการที่ไหลเนื่องเป็นกระแสสืบต่อกันไปไม่ขาดสาย สุดแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หมัดเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่เกิดอีก ถ้าอ้างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ติดกันเป็นเหมือนสายน้ำสายเดียวที่ไหลเนื่องสืบต่อกันนั้นเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นสายน้ำสายเดียวกันแต่กระแสน้ำก็ย่อมมีน้ำไหลมาเปลี่ยนใหม่รู้จักทุกหย่อนฉันใด ชีวิตคนในสภาวะความเป็นจริงก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมเป็นธรรมดานั่น ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงกล่าวความไว้ว่า "ผู้ทำกรรมไม่มีผู้ตายหยอกไม่ มีแต่ธรรมล้วน ๆ ย่อมเป็นไป เพราะปัจจัยก่อเหตุประกอบด้วยกัน"

ส่วนพระพุทธรูปคำที่เกี่ยวกับจิตของผู้บรรลุนิพพานภายหลังตายแล้วเป็นอย่างไร ปรากฏตามที่พระพุทธรูปเจ้าทรงสอนวิจจโคตคปริพทก ดังนี้

วิจจโคตคพูดกันว่า "ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ จะเกิด ณ ที่ไหน" พระพุทธรูปเจ้าทรงตอบว่า "กองไฟที่ถูกไฟลนอยู่เบื้องหน้าขณะนั้น อาศัยอะไรจึงลุกไหม้" พูดตอบว่า "อาศัยเชื้อคือหญ้า และไฟจึงลุกไหม้ได้" ทรงถามต่อไปว่า "ถ้าไฟเบื้องหน้าดับไปแล้ว ไปจากเชื้อไฟไหม้" พูดตอบว่า "เพราะเชื้อนั้นหมดสิ้นไป และไม่ได้เชื้ออื่นเติม ไฟนั้นก็ดับความดับว่าหมดเชื้อ ดับไปเท่านั้นเอง" จึงทรงตรัสว่า "ฉันนั้นกษัตริย์กับคน...ตายก็ดับแล้ว ออกรากเสียแล้ว...จึงความไม่มี มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา ตายก็ดับพ้นจากกรรมนิรันดร พ้นจากกรรมนิรันดร พ้นจากกรรมนิรันดรสัญญา พ้นจากกรรมนิรันดร พ้นจากกรรมนิรันดรวิญญูณ คำว่ากตที่ใจไม่ได้ คำว่าไม่เกิดก็ใจไม่ได้ คำว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดก็ใจไม่ได้ คำว่าขะร่วมกตก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ก็ใจไม่ได้ นั่นก็คือ ทรงเปรียบเทียบไม่ต้องเกิดอีกเหมือนกองไฟที่ดับแล้วเพราะหมดเชื้อ ต่อจากนั้นก็ถึงขั้นที่ไม่งเกิด

* พระธรรมเทศนาแสดงที่วัดพระเชตุพน ด.จ.องค์ ๑. อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน



แนะนำ...

กลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษ (The British Commonwealth of Nations)

กมล หองใหญ่



หาย ไปกับสามนิ้ว (ข่วน) เสียหลายฉบับ ครับ! เมื่อทุกสิ่งคืนสู่สภาพปกติ คุณสมัน "รอบโลก" ก็คืนมาพบกับท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย วันนี้จะขอแนะนำให้อ่านเกี่ยวกับ "กลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษ" หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า "The British Commonwealth of Nations"

กลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มโดยความสมัครใจของประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อาณัติของสหราชอาณาจักร หรือสหราชอาณาจักร โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 กล่าวคือ เมื่อบรรดาอาณานิคมของอังกฤษเริ่มได้รับสิทธิปกครองตนเองเป็นครั้งแรกในดินแดนของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือ (ดินแดนนี้ในเวลาต่อมาคือประเทศแคนาดา) ต่อมาก็มีอีกหลายแห่งที่ได้รับสิทธิปกครองตนเองจากอังกฤษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดินแดนในทวีปแอฟริกาตอนใต้ซึ่งต่อมาคือ ประเทศสหภาพแอฟริกาใต้ที่เวรจิกกันในปัจจุบันว่ามีรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกในเชื้อชาติ (apartheid) เป็นนอ

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 อันสุดลง บรรดาผู้นำหรือรัฐบาลของประเทศเอกราชเกิดใหม่ก็ได้อาณัติของสหราชอาณาจักร ดังกล่าวมาบนข้างต้น ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความรู้สึกใกล้ชิดในความสัมพันธ์ระหว่างกันเอง และในความสัมพันธ์กับเมืองแม่ คือสหราชอาณาจักร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันในระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์อังกฤษทั้งในอดีตและปัจจุบัน การรวมตัวของประเทศเหล่านี้จึงเกิดขึ้น และวิวัฒนาการเรื่อยมาจนจึงได้รับการรับรองจากรัฐสภาอังกฤษอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1931 เมื่อรัฐสภาอังกฤษได้ประกาศให้พระราชบัญญัติเวสต์มินสเตอร์ (Statute of Westminster) ในวันที่ 31 ธันวาคม 1931 พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดหลักการกว้าง ๆ ไว้ว่า สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกัน และย่อมไม่ตกอยู่ใต้อาณาเขตประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทั้งหมดจะยึดมั่นจงรักภักดีต่อกษัตริย์อังกฤษเป็นหลักร่วมกัน นั้นย่อมหาความว่า องค์พระมหากษัตริย์ของอังกฤษ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2) ย่อมเป็นประมุขของเครือจักรภพด้วย

จำนวนสมาชิกของกลุ่มประเทศเครือจักรภพ ได้ทวีจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ นับถึงขณะนี้หนึ่งชื่อ "รอบโลก" อยู่ขณะนี้ มีสมาชิกเข้าไปถึง 48 ประเทศแล้วละครับ ซึ่งว่ากันว่า ถ้าเอาจำนวนประชากรของทั้ง 48 ประเทศเครือจักรภพ มารวมกันแล้วจะมีจำนวนประชากรรวมกันถึง ร่วม ๆ พันล้านคน (เป็นจำนวนเท่ากับ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งโลก) มากพอสมควรทีเดียว เป็นประชากรที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และระบบสังคม อาจจะมีสิ่งๆ เหมือนกันอยู่บ้างก็คือ ภาษาอังกฤษ และธรรมเนียมนิยมแบบอังกฤษ ที่ได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดไว้ในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่

ในบรรดาสมาชิกทั้ง 48 ประเทศของเครือจักรภพ นี้ได้กระจัดกระจายอยู่เกือบจะทั่วทุกภูมิภาคของโลก (สมมติให้สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษเคยได้รับกวรวชานานานว่า "ดินแดนที่พระเจ้าอาทิตย์ไม่เคยตกดิน" ทั้งนี้เนื่องจากในยุคลอาณานิคมนี้อังกฤษหรือจักรวรรดิอังกฤษ ที่เรียกกันว่า British Empire นั้นมีดินแดนอาณานิคมอยู่มากมายแทบจะทั่วทุกมุมโลกทีเดียว) ซึ่งผู้เขียนขอแยกแยะออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มี 17 ประเทศ (มาเลเซียและสิงคโปร์ สองประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมกลุ่มอาเซียนของไทย ก็เป็นสมาชิกของเครือจักรภพ อยู่ด้วย)
2. แอฟริกา มี 15 ประเทศ
3. โลกตะวันตกตะวันตก (Western Hemisphere) มีอยู่ 13 ประเทศ

4. โลกใต้มืออยู่ 3 ประเทศ (สหราชอาณาจักรเองก็เป็นสมาชิกของเครือจักรภพ ด้วย)
สมาชิกทั้งมาของเครือจักรภพให้กรยอมรับว่า สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ เป็นประมุขของเครือจักรภพ นอกจากนี้สมาชิก 18 ประเทศจาก 48 ประเทศ นี้ ยังยอมรับให้พระราชินีของอังกฤษดำรงฐานะเป็นประมุขแห่งรัฐ (Head of State) ของประเทศของตนด้วย ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

อันที่จริงแล้ว จำนวนสมาชิกของเครือจักรภพ น่าจะมีจำนวนถึง 50 ประเทศ (มี 48 ประเทศ) คำว่าไป อีกรวมสองประเทศที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่เชิงตอนตัวออกไปเสียก่อน กล่าวคือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ตอนตัวออกไปในปี ค.ศ. 1961 เพราะถูกตั้งข้อรังเกียจที่ประเทศนั้นนำนโยบายแบ่งแยกเชื้อชาติมาใช้บริหารประเทศ ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 ปากีสถาน ก็ถอนตัวออกไปอีกชาติหนึ่งเพราะไม่พอใจที่ประเทศเครือจักรภพ ส่วนใหญ่ให้การรับรองรัฐบาลของประเทศไทยบงกชประเทศ หรือปากีสถานตะวันออกเดิม ฉะนั้นสมาชิกของเครือจักรภพ จึงมีจำนวนเพียง 48 ประเทศเท่านั้น แต่ก็คงจะอยู่จำนวนนี้ไปไม่ได้นานดอกครับ เพราะปีใหม่นี้ (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 1984 เป็นต้นไป) เมื่อบรูไน ประเทศเล็ก ๆ ในเอเชียอาคเนย์ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากอังกฤษ บรูไนก็คงจะไม่แคล้วว่าเป็นสมาชิกใหม่ (ลำดับที่ 49) ของกลุ่มเครือจักรภพ แน่ ๆ สำหรับสมาชิกลำดับสุดท้าย (ที่ 48) ของเครือจักรภพ ขณะนี้คือประเทศหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลแคริบเบียน (แถบละติน) นามว่า เซนต์คิตส์ และเนวิส ซึ่งเป็นสมาชิกล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ (ลำดับที่ 158) อยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับตัวผู้ทำหน้าที่ประธานาณของมาตสมาชิกของเครือจักรภพ ก็คือ ผู้มีตำแหน่งอธิการของกรุปประเทศเครือจักรภพ ซึ่งคนปัจจุบัน มาจากประเทศกายานา (Guyana) เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของกายานาคือ นายชรีแลธ แธม รัมพาล (Shri Ramphal)

สถานภาพและบทบาทของกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษได้รับการยอมรับพอสมควรในเวทีระหว่างประเทศ เช่นในองค์การสหประชาชาติก็มิใช่เป็นเพียงสังเกตการณ์ (Observer) ประจำองค์การสหประชาชาติ (สหประชาชาติให้การรับรองเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976) นับเป็น 1 ใน 18 ของบรรดาผู้สังเกตการณ์ประจำองค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน นอกจากนี้ จำนวน 2 ใน 3 ของสมาชิกเครือจักรภพ ทั้ง 48 ประเทศ ยังสังกัดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (มีสมาชิกปัจจุบัน 101 ชาติ) ยิ่งกว่านั้น สหราชอาณาจักรและแคนาดา ยังเป็นสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอีกด้วย

อนึ่งทุก ๆ 2 ปี ประมุขฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าคณะรัฐบาลของกรุปประเทศเครือจักรภพอังกฤษจะไปทำการประชุมในระดับสุดยอด (Summit conference) ตามที่แห่งใดประเทศสมาชิกสลับเปลี่ยนกันไป สำหรับการประชุมปีใหม่นี้มีหัวข้อ

ปี ค.ศ. 1983 นี้ ได้จัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน ที่มานาฆา ณ กรุงนิวเดลี นครหลวงของประเทศอินเดีย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ต่อไปได้กำหนดให้มีขึ้นที่ประเทศบาฮามาส (Bahamas) ซึ่งอยู่ในแถบตะวันตกอเมริกา หลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของการประชุมกลุ่มประเทศเครือจักรภพ ก็คือ การตัดสินใจใด ๆ ตลอดจนร่างข้อคิดต่าง ๆ ที่จะนำออกมาจากที่ประชุมแห่งนี้ จะไม่กำหนดกฎเกณฑ์เป็นมติหรือสัดส่วนเท่าใดกันแต่หากจะใช้หลักการความเห็นพร้อมกัน (consensus) แทน

ในการประชุมสุดยอดที่อินเดียที่เพิ่งผ่านมานี้มีข้อแถลงการณ์พฤศจิกายน 1983 นั้น ในวันเกือบจะสุดท้ายของการประชุม (27 พฤศจิกายน) ประเทศสมาชิกที่ประชุมได้ร่วมกันลงนามในคำประกาศ หรือแถลงการณ์ร่วม ออกฉบับหนึ่ง เรียกชื่อเป็นทางการว่า "ปฏิญญาแห่งโก" (The Goa Declaration) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป กล่าวถึง การเรียกร้องให้สองภูมิภาคอำนาจขึ้นของโลก (สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต) ร่วมมือกันนำสันติภาพมาสู่ทั่วโลก รวมทั้งกล่าวถึงความพยายามที่จะให้สองประเทศดังกล่าวหันหน้ามาทำการเจรจกันอย่างจริงจัง อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้ง และการผ่อนคลายความตึงเครียด (ที่เรียกว่า "ปฏิญญาแห่งโก" ก็เพราะในวันที่ลงนามคำประกาศฉบับนี้ ประมุขของรัฐมาตประเทศต่าง ๆ ที่มาประชุมได้เดินทางจากนิวเดลีมาพักผ่อนและประชุมกันที่เมือง Panaji เมืองหลวงของรัฐโกวา อันเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของอินเดีย ฉะนั้นจึงตั้งชื่อคำประกาศตามชื่อแคว้นดังกล่าว)

อย่างไรก็ดีในการประชุมนี้สุดท้ายที่นิวเดลี (29 พฤศจิกายน) ที่ประชุมได้มีแถลงการณ์ร่วมสุดท้าย (final communique) ออกมาอีกฉบับหนึ่ง แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ มีสาระสำคัญสรุปโดยย่อคือ การแสดงความหวังในข้อ **ปัญหาความขัดแย้งในกัมพูชา** และ **ในเยเมน** สถานการณ์ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไข ทั้ง 2 ปัญหา เร็วที่สุดเท่าที่วิธีทางการเมืองและโดยสันติวิธี นอกจาก 2 ปัญหาในเอเชียอาคเนย์ และเอเชียใต้ดังกล่าวแล้ว แถลงการณ์ร่วมยังแสดงความหวังใน **ปัญหาทะเลจีนตะวันออก** ไม่ว่าจะเป็ปัญหาจีน - ฮาวไคหรือจีน - ไต้หวัน หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในแถบตอน ซึ่งกำลังร้อนระอุเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในขณะนี้ก็ตาม ส่วนใน **ปัญหาในทวีป** แถลงการณ์ร่วมได้แสดงความคัดค้านไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีที่ประกาศแยกตัวจากสาธารณรัฐไซปรัส คือประเทศเอกราชขึ้นใหม่ทางตอนเหนือของเกาะไซปรัสเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 1983 สำหรับ **ปัญหาการนาคา** มีข้อเสนอแนะว่าแถลงการณ์ร่วมของกลุ่มประเทศเครือจักรภพ มิได้กล่าวประเด็นพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศคาริบเบียนคือ 6 ชาติ ที่ส่งทหารบุรุกเข้าไปถึงล้างรัฐบาลปฏิวัติของกรนาตาเมื่อเร็ว ๆ นี้แต่อย่างใด แถลงการณ์ร่วมกล่าวแต่เพียงการสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งแสดงท่าทีว่าถ้าเกรงว่าสหราชอาณาจักรหรือกลุ่มเครือจักรภพ ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปช่วยรักษาสถานการณ์ในประเทศนั้น กลุ่มเครือจักรภพ ก็มิขัดข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ **ปัญหาในแอฟริกาใต้** นอกจากจะเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรถอนทหารออกจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ แองโกลา แล้ว ยังเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรได้ปล่อยคืนแดนนามิเบียให้เป็นเอกราชเสียด้วย เพราะเชื่อว่าการครอบครองนมิเบียของสหราชอาณาจักรได้เป็นพฤติกรรมที่มีชอบด้วยกฎหมายใน **ปัญหาอเมริกาทอง** แถลงการณ์ร่วมสนับสนุนพฤติกรรมของกรุป Contadora Group of States (อันประกอบไปด้วย เม็กซิโก โคลอมเบีย ปานามา และเวเนซุเอลา รวม 4 ประเทศ) ในความพยายามที่จะแสวงหาสันติภาพให้กับภูมิภาคดังกล่าว ในตอนท้ายของแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือในมหาสมุทรอินเดีย การให้การเคารพต่อหลักกฎหมายทะเลตลอดจน ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งในด้านแหล่งอาหารและการเกษตรด้วยครับ...เนื้อทั้งหมดพอสี คือจบฉบับนี้ก็อันนะ

หนังสือประกอบการศึกษา

1. มณีมีชัย รัตนมณี และคณะ, "คู่มือองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521, หน้า 152 - 157
2. The Bangkok World, November 24, 1983, p. 4.
3. The Bangkok World, November 28, 1983, P. 9.
4. The Bangkok World, December 1, 1983, p. 6



คณะกรรมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7
ประชุมภาค 2/2526

วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. - 15 มี.ค. 2527 เวลา 10.00 - 16.00 น.

Table with 5 columns and multiple rows of text, likely a schedule or list of items.

Table with 5 columns and multiple rows of text, likely a schedule or list of items.

คณะกรรมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8
ประชุมภาค 2/2526 วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. - 15 มี.ค. 2527
เวลา 10.30 - 16.30 น.

Table with 5 columns and multiple rows of text, likely a schedule or list of items.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ LS 417 (การฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุด)

ภาค 2/2526

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการสอบภาค 1/2526 เป็นวันที่ 11 - 29 ธันวาคม 2526 ดังนั้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ LS 417 ในขบวนการดำเนินการวันที่ 26 กันยายน 2526 จึงมีการเปลี่ยนแปลงบางประการดังนี้

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงานในภาค 2/2526 ที่มีหน่วยกิตการเรียนที่จะต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2/2526 เพียง 10 หน่วยกิต (นับ LS 417 รวมด้วย) ให้มาทำใบคำร้องจากคณะเพื่อขอทรบผลการศึกษาภาค 1/2526 จากอาจารย์ประจำภาควิชา และให้นำผลสอบมาส่งที่ศูนย์ศึกษา จอประพิษฐ์ แยกภาคเป็นคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2527

2. ประกาศแจ้งรายชื่อให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์ฝึกงาน วันที่ 16 มกราคม 2527 ณ บอร์ดในห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์

สำนักหอสมุดกลาง มร. บุรีรัมย์ภาคอื่น 1 หนึ่งถึงห้า คณะมนุษยศาสตร์

3. ประชุมในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2527 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มร.

4. ฝึกงานภายใน ณ สำนักหอสมุดกลาง มร. ระหว่งวันที่ 23 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2527

5. ฝึกงานภายนอก ระหว่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2527

รศ. นวลจันทร์ รัตนการ
ผศ. ธาตุอุทา เกษม
อาจารย์ผู้ควบคุมกระบวนการศึกษา

หมายเหตุ

ต่อจากหน้า 10

เมื่อ มาแต่เรียนแล้วก็กลับบ้านเดิม : เรียนไป 1 เทอมเต็ม ๆ วิชา มพววิชาลิตยคดีไหน : "หน่วยงานในมพววิชาลิตยคดีไม่มีวิชาลิตยคดี เท่าที่จำได้ก็มี AD 1. หอสมุด และศึกษาคณะคณะ" : เธอจึงมีนิสัยชอบ ผู้มีศอบุชดูดีเรื่องหรือแปลว่า : "ดูไม่เป็นเลยต้องอาศัยที่ที่บ้านค่ะ" : แล้วตัวใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางสอบนี้ : "งงไปหมด ค่ะ" : แล้วตกใจด้วยกลัวจะสอบผิดก็ได้ไปที่บ้านครอบครัวเป็นทีละห้อง โห้ : แล้วสอบมาวิ่งหรือยัง : "เพิ่งมาสอบวันนี้วันแรกคะนี่ก็มัน รอคิวเห็นเดียวก็กลัวมาวิ่ง" ก่อนที่พี่สาวของคุณจะรีบวิ่งมาวิ่ง วิ่งใหม่คนสวยก็เสริมว่า "พี่คะมาว่า นี่อีตระจึงเชอ เวลาจะดู หนังสือมันก็วิ่งจนจับดูไม่ถูก อาจารย์ก็ไม่เคยเข้าไปพบ เคยเข้าไปที่คณะอยู่ครึ่งหนึ่งเห็นคนเต็มไปหมดก็เลยไม่กล้าเข้าไปอีก ไม่เห็นเหมือนตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเลยคะ"

สรุปแล้ววันสอบวันแรกนี้นักศึกษาคณะส่วนใหญ่เท่าที่สอบ สอบก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเกินเท่าไรหว่า ก็คิดว่าเป็นส่วนดีที่ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ศึกษาคณะด้วยดี

เขียนให้ถูก อ่านให้ถูก

รศ. กลองตุก เกตุโรจน์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก
สภามหาวิทยาลัยศรี

ตัวอย่างฉบับแก้ไข

๑. เว็ช เล็ช
บางคนเรียกชื่อสัตว์เล็ก ๆ ชนิดหนึ่งว่า เล็ช เพราะมันกินเล็ชของเรา แต่ที่ถูกแล้วต้องเรียกว่า เว็ช
พจนานุกรมฉบับใหม่ให้ความหมายคำทั้งสองไว้ว่า
เว็ช น. ชื่อสัตว์เลื้อยคืบชนิดหนึ่ง อยู่ตามพื้นอันกตึกกินเล็ช คน เว็ชไม้ น. ชื่อสัตว์เล็ก ๆ เลื้อยคืบที่กินเล็ชคน แต่เล็กกว่า และช้ากว่า เว็ชไม้
เล็ช น. ชื่อสัตว์เลื้อยคืบชนิดหนึ่ง อยู่ตามพื้นอันกตึกกินเล็ช คน เล็ชไม้ น. ชื่อสัตว์เล็ก ๆ เลื้อยคืบที่กินเล็ชคน แต่เล็กกว่า และช้ากว่า เว็ชไม้

ไม้
เล็ช น. (เดิม) ระบุหรือเล็ชประจำเดือนที่ออกจากมดลูก เช่น เล็ชฟ้า (พูดต่อจากเล็ชระดู) : น้ำสีแดง ๆ ซึ่งพุ่งออกมาในตัวคนและสัตว์ คำว่า เล็ช มี 12 อัญพนธ์ รวมทั้ง เล็ชไม้ ซึ่งมีความหมายเหมือน เว็ชไม้

๑๒. สิงโต หรืออังกะโต

พจนานุกรมเคยใช้ สิงโต รูปเดียว แปลว่า น. ราชสีห์ กับ โต เป็นคำซ้ำกัน แปลว่า ราชสีห์ทั้ง 2 ศัพท์ แต่สิงโตมีกษेत्रใจว่ามีรูปร่างราชสีห์ที่เล็กเล่นในเวลาครุขจีน

พจนานุกรมฉบับเก่าให้คำ สิงโต ไว้ แปลว่า น. สัตว์ในนิยายของจีนที่มีความดุร้ายและมีกำลังมาก ส่วนที่มีความหมายว่า ราชสีห์ ก็ให้คำว่า สิงห์ ไว้ แปลว่า น. สัตว์ร้ายในจำพวกสัตว์กินเนื้อ ตัวผู้มีขนหรือคอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย, ราชสีห์, สัตว์ในนิยายที่มีความดุร้ายและมีกำลังมาก, ชื่อราชสีห์ทำ (ป. สัท)

พจนานุกรมฉบับใหม่วิวัฒนาการไปอีก โดยให้ความหมายของ สิงโต กับ สิงห์ ไว้ดังนี้

สิงโต 1 น. ชื่อสัตว์ในนิยายของจีน ชื่อว่ามีความดุร้ายและมีกำลังมาก

สิงโต 2 น. ชื่อสัตว์ป่าสี่เท้าตัวเมีย (Felis leo) ไบวงศ์ Felidae ตัวผู้มีขนหรือคอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย, ราชสีห์ก็เรียก

สิงห์, สิงห์ น. สัตว์ในนิยายที่มีความดุร้ายและมีกำลังมาก, ราชสีห์ก็ว่า : ชื่อราชสีห์ 5. (ส. สิงห์, ป. สิงห์), สิงหนก น. พระราชดำรัสอันเป็นที่นอบน้อมของคนที่บ่วง เหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง, เสียงดาวของนักษัตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนักษัตร, สิงหนก ก็ว่า. (ส. สิงห์ - นก ; ป. สิงห์ - นก), สิงห์อัญช น. หน้าต่างที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสวันออกเมือง, สิงห์อัญช ก็ว่า สิงหนก (สิงหนะ -) (กลอน) น. สิงห์, สิงห์ตัวเมีย, สิงหนก น. พญาราชสีห์, พญาสิงโต, สิงหนก ก็ว่า, สิงหนก น. ชื่อเดือนที่ 8 ตามปฏิทินที่เริ่มด้วยมกราคม มี 31 วัน, (เล็ก) ชื่อเดือนที่ 5 ตามปฏิทินที่เริ่มด้วยเดือนเมษายน (ส. สิงห์ + อาน)

สิงหนก น. ราชอาสน์หรือที่ประทับทำเป็นแท่นหรือเตียงยกให้สูง

